

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 (lĩnh vực pháp chế)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Trên cơ sở kết quả giám sát kết hợp xem xét, thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các sở, ngành có liên quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã họp thẩm tra, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 (thuộc lĩnh vực pháp chế). Kết quả thẩm tra như sau:

I. NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CHUNG

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất nội dung Báo cáo số 640/BC-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2024 của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023; báo cáo 6 tháng đầu năm 2024 về kết quả công tác của UBND tỉnh; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Nội dung các báo cáo đã đánh giá cơ bản đầy đủ, khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác quản lý nhà nước của UBND tỉnh và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Chỉ ra những khó khăn, hạn chế và giải pháp khắc phục, nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản cần thực hiện trong những tháng cuối năm 2024.

Qua xem xét các báo cáo cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống Nhân dân ổn định; các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; góp phần vào công tác phát triển kinh tế - xã hội, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả công tác của UBND tỉnh

UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật. Đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội năm 2024 toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Qua 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Các hoạt động liên quan đến cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh được UBND tỉnh và các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Các nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành được UBND tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật.

2. Công tác nội vụ, cải cách hành chính

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp và thực hiện tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; giảm đầu mối, giảm cấp trung gian. Việc nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm nhiều hơn nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các hoạt động kiểm tra cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cải cách hành chính của đơn vị. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính, thu hút sản xuất, kinh doanh, đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index) chậm được cải thiện. Tỷ lệ người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính còn thấp; một số trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm còn trễ hẹn; phần lớn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đều thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm nên chất lượng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của một số đơn vị chưa đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp.

3. Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực; đã giải quyết cơ bản kịp thời, đúng quy định pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được quan tâm. UBND tỉnh duy trì tổ chức tiếp và đối thoại trực tiếp với công dân để giải quyết những vụ việc khiếu nại kéo dài. Buổi tiếp và đối thoại có sự tham gia của cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cơ quan có chức năng kiểm tra, giám sát như Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Luật gia tỉnh, đồng thời được đưa tin trên Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang.

Các cơ quan có thẩm quyền đã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện việc rà soát, kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương trong giải quyết những vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài nhằm ổn định tình hình khiếu nại tại địa phương; đưa ra những phương án hỗ trợ phù hợp như hỗ trợ tiền, nơi ở, đất nông nghiệp sản xuất... Tuy nhiên, một số công dân đã nhận các chính sách hỗ trợ vẫn chưa đồng thuận với kết quả giải quyết, tiếp tục khiếu nại tại các cơ quan Trung ương.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tỷ lệ đơn thuộc thẩm quyền đã giải quyết chưa cao (58,41%). Trong 62 đơn khiếu nại lần đầu đã giải quyết có 01 vụ khiếu nại đúng, 40 vụ khiếu nại đúng một phần và chỉ có 19 vụ khiếu nại sai. Trong 04 đơn tố cáo đã

giải quyết có 01 đơn tố cáo đúng, 01 đơn tố cáo có đúng có sai, chỉ có 01 đơn tố cáo sai và 01 rút toàn bộ nội dung tố cáo. Những số liệu trên cho thấy cần nâng cao hơn nữa chất lượng thực thi công vụ đội ngũ của cán bộ, công chức.

4. Quốc phòng, an ninh; trật tự, an toàn xã hội

Công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ được triển khai thực hiện tốt. UBND tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Hoàn thành các chỉ tiêu về công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự được tăng cường và triển khai đồng bộ. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh có giảm so với cùng kỳ. Các loại tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và xâm phạm sở hữu vẫn chiếm số lượng cao; tội phạm về ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đã xảy ra 604 vụ tội phạm về trật tự xã hội (giảm 203 vụ so cùng kỳ); 290 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế (giảm 50 vụ so cùng kỳ); 128 vụ tội phạm về ma túy (tăng 71 vụ so cùng kỳ). Qua triển khai cao điểm phòng ngừa, đấu tranh đối với vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đã giúp kéo giảm số vụ vi phạm so với cùng kỳ (09/19 vụ). Số điểm tệ nạn xã hội bị triệt xóa và số đối tượng bị xử phạt hành chính, khởi tố hình sự đều tăng so với cùng kỳ. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông tiếp tục được duy trì thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm từng lúc, từng nơi vẫn còn phức tạp. Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm nhưng tỷ lệ điều tra khám phá chỉ đạt 73,2%. Công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố chỉ đạt 64,4%. Tội phạm “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng” tăng so với cùng kỳ. Vẫn còn những vụ việc thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn; số người nghiện ma túy ngoài xã hội còn nhiều, khó kiểm soát. Hoạt động của các loại tệ nạn xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; số điểm tệ nạn xã hội bị triệt xóa và số đối tượng bị xử phạt hành chính, khởi tố hình sự tăng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tại các tuyến biên giới vẫn phát hiện các hành vi nhập cảnh trái phép, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Xảy ra 130 vụ tai nạn giao thông, tăng 8,3% so cùng kỳ; làm 74 người chết (giảm 27,5% so cùng kỳ), 64 người bị thương (tăng 12,3% so cùng kỳ). Xảy ra 10 vụ cháy, nổ (tăng 5 lần so cùng kỳ); không thiệt hại về người, tài sản thiệt hại ước tính khoảng 8,6 tỷ đồng.

5. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các cấp ủy, ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đa số các địa phương, đơn vị đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phân đầu thực

hiện tiết kiệm hiệu quả theo chương trình đã đề ra. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai thực hiện đầy đủ trên các lĩnh vực, góp phần dành nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, số liệu báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của một số địa phương, đơn vị chưa đầy đủ và chính xác, chưa đánh giá cụ thể theo từng lĩnh vực; thời gian gửi báo cáo của các địa phương, đơn vị chưa đảm bảo kịp thời. Công tác thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa được triển khai nhiều, chủ yếu lồng ghép với thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa hiệu quả, hiện đang trong quá trình được đánh giá hiệu quả hoạt động và đề xuất giải thể theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực IX. Bên cạnh đó, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh An Giang chưa hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định; các quỹ chưa xây dựng trang thông tin điện tử để thực hiện công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường theo quy định của pháp luật.

6. Công tác của Viện kiểm sát nhân dân

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục làm tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; bảo đảm các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đúng pháp luật; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Viện kiểm sát đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố 721 vụ 1.025 bị can. Trong đó, khởi tố mới 01 vụ 01 bị can về tội “Phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; 04 vụ 16 bị can liên quan đến tội phạm về tham nhũng, chức vụ, cụ thể: “Tham ô tài sản” 04 vụ 06 bị can; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” 04 bị can; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” 06 bị can. Ngoài ra, có một số loại tội phạm mới như: “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” 01 vụ 01 bị can; “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất” 01 vụ 01 bị can; “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả” 02 vụ 7 bị can.

Đã kiểm sát việc giải quyết 1.112/1.539 nguồn tin báo tội phạm, không có quá hạn. Qua thực hiện chức năng kiểm sát đối với các hoạt động điều tra, xét xử, thi hành án, tạm giữ, tạm giam và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp cho thấy một số cơ quan, đơn vị có những hạn chế, vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã ban hành kiến nghị yêu cầu các cơ quan, đơn vị khắc phục những hạn chế, vi phạm.

Viện kiểm sát trả hồ sơ điều tra bổ sung 07 vụ/60 bị can nhằm làm rõ nội dung vụ án, củng cố chứng cứ xác định chính xác tội danh, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ trả hồ sơ bổ sung 1,55%, thấp hơn quy định của ngành.

7. Công tác xét xử của Tòa án nhân dân

Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 10.132 vụ, việc. Đã giải quyết 5.485 vụ, việc; đạt tỷ lệ 54,1%. Còn 4.647 vụ đang giải quyết.

Thụ lý, giải quyết 06 vụ/06 bị cáo về tham nhũng, kinh tế, chức vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo, cụ thể về các tội: “Buôn lậu”,

“Trốn thuế”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Áp dụng hình phạt nghiêm minh, chú trọng các biện pháp cần thiết để đảm bảo thu hồi tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt hoặc thiệt hại.

Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án; tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa trực tuyến; công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án 100% số bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật thuộc trường hợp phải công bố.

Hội thẩm Tòa án hai cấp thể hiện tinh thần trách nhiệm khi tham gia xét xử; nghiên cứu hồ sơ, chủ động sắp xếp công việc để tham gia xét xử khi được phân công.

Một số tồn tại, hạn chế trong công tác xét xử:

- Tỷ lệ giải quyết, xét xử các loại vụ việc tương đối thấp, nhất là án hành chính (đã giải quyết 14 trên tổng số 62 vụ, đạt tỷ lệ 22,58%).

- Số án bị hủy, bị sửa cao hơn so với cùng kỳ. Trong đó có 24 vụ án bị hủy, bị sửa nghiêm trọng do lỗi chủ quan của Thẩm phán, cụ thể:

- + Cấp huyện: Hủy án 17 vụ (trong đó có 9,5 vụ do lỗi của thẩm phán); sửa án 107 vụ (trong đó có 05 vụ sửa án nghiêm trọng do lỗi của Thẩm phán).

- + Cấp tỉnh: Hủy án 10,5 vụ (trong đó hủy do lỗi của Thẩm phán 7,5 vụ); sửa án 15 vụ (trong đó có 02 vụ sửa án nghiêm trọng do lỗi của Thẩm phán).

- Án tạm đình chỉ 331 vụ, tuy có giảm so với cùng kỳ (331/390) nhưng số lượng còn cao.

- Qua công tác kiểm sát cho thấy vẫn có những vi phạm trong hoạt động xét xử. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã ban hành 07 kiến nghị yêu cầu Tòa án nhân dân khắc phục (01 kiến nghị đối với Tòa án tỉnh, 06 kiến nghị đối với Tòa án cấp huyện).

- Việc công khai bản án, quyết định có hiệu lực trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án tuy được thực hiện đầy đủ nhưng còn nhiều trường hợp chưa đúng thời hạn theo quy định.

8. Công tác thi hành án dân sự

Tổng số phải thi hành 14.551 việc, trong đó, số có điều kiện thi hành 8.576 việc. Đã thi hành xong 4.244 việc, đạt tỷ lệ 49,49%. Tổng số tiền phải thi hành 5.534 tỷ 431 triệu 469 nghìn đồng. Số có điều kiện thi hành 2.375 tỷ 170 triệu 073 nghìn đồng. Đã thi hành xong 521 tỷ 086 triệu 718 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 21,94%.

Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án 254 trường hợp. Có 30 vụ việc đương sự tự nguyện thi hành, cưỡng chế thành công 86 vụ việc. Còn 138 việc chưa tổ chức cưỡng chế.

Số lượt tiếp công dân, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo đều tăng so với cùng kỳ. Thủ trưởng cơ quan Thi hành án hai cấp tiếp tục duy trì việc tiếp công dân; kịp thời giải

quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác tự kiểm tra và kiểm tra đối với các Chi cục thi hành án trực thuộc tiếp tục được Cục Thi hành án dân sự tỉnh quan tâm thực hiện.

Các cơ quan thi hành án dân sự ở địa phương luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện từ cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương. Công tác phối hợp trong hoạt động thi hành án được các cơ quan có liên quan quan tâm và thực hiện tốt theo quy chế đã ký kết. Sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ công chức, người lao động các Chi cục thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, khó khăn:

- Số vụ việc và số tiền phải thi hành án rất lớn. Số có điều kiện thi hành về việc chiếm 58,94%, về tiền chiếm 42,92% trên tổng số phải thi hành. Tỷ lệ án đã thi hành chưa cao so với tổng số phải thi hành và số có điều kiện thi hành, nhất là thi hành án về tiền.

- Một số vụ việc có giá trị thi hành án lớn hoặc gặp khó khăn trong việc đưa tài sản ra bán đấu giá; một số trường hợp tài sản bị xử lý phát sinh tranh chấp,... nên vụ việc chưa thi hành được, dẫn đến án tồn kéo dài qua nhiều năm.

- Số vụ việc thi hành án liên quan đến thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng ngân hàng tuy chiếm tỷ lệ thấp về việc (9,16%) nhưng chiếm đến 59,25% tỷ lệ về tiền trong tổng số phải thi hành. Những vụ việc này thường có tính chất phức tạp, liên quan đến những vụ án khác hoặc liên đới đến nhiều người... dẫn đến tỷ lệ thi hành loại vụ việc này rất thấp.

9. Đối với phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2024

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với nhận định của UBND tỉnh dự báo về những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024; những mục tiêu cũng như giải pháp cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN PHÁP CHẾ

1. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh

Tiếp tục duy trì, đảm bảo an ninh, chính trị; trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân cùng tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; tham gia phối hợp, hỗ trợ các cơ quan bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ; có kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ, công tác được giao. Thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật về tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Chú trọng công tác vận động, thuyết phục người dân chấp hành đối với những vụ việc khiếu nại đã

được giải quyết đúng quy định pháp luật; chăm lo an sinh xã hội và đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình tiếp công dân, nhất là với các đoàn đông người.

Kiểm soát chặt chẽ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời cần quan tâm công tác tái kiểm tra; nghiêm túc khắc phục triệt để những kiến nghị tại thông báo, kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các hoạt động sử dụng nguồn vốn ngân sách; quản lý, khai thác, sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản,... đảm bảo khai thác, sử dụng đúng kế hoạch, quy hoạch, đúng mục đích, sản lượng; tránh gây thất thoát, lãng phí. Rà soát, sắp xếp, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài sản công.

Chỉ đạo ngành Công an tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định pháp luật về tổ chức, số lượng, chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành. Phối hợp với Sở Tài chính, các địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc, kịp thời những kiến nghị của Ban Pháp chế tại Báo cáo kết quả khảo sát, giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế trước kỳ họp giữa năm 2024. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chấp hành quy định pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam. Có biện pháp tích cực truy bắt các đối tượng truy nã.

Chỉ đạo các sở, ngành chủ động phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, cập nhật để kịp thời tham mưu UBND ban hành hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện những nhiệm vụ được các cơ quan Trung ương giao cho địa phương.

2. Đối với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động của các cơ quan tư pháp để chủ động phòng ngừa, chấn chỉnh, khắc phục vi phạm (nếu có).

Tăng cường hơn nữa công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam; bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam đúng quy định pháp luật.

3. Đối với Tòa án nhân dân tỉnh

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án (lưu ý đối với án hành chính). Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan để nâng cao hiệu quả, chất lượng, tiến độ giải quyết án.

Tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ xét xử cho đội ngũ Thẩm phán, Thư ký. Có sự phối hợp liên ngành tổ tụng cấp tỉnh hỗ trợ địa phương giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; thống nhất nhận thức áp dụng pháp luật trong công tác điều tra, truy tố, xét xử nhằm hạn chế các trường hợp phải trả hồ sơ điều tra bổ sung, án bị hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán, vừa đảm bảo không oan sai và không bỏ lọt tội phạm. Thường xuyên kiểm tra chất lượng giải quyết án để kịp thời phát hiện, khắc phục những sai sót trong quá trình giải quyết, xét xử; yêu cầu Thẩm phán nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những vụ án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan.

Khắc phục những hạn chế, vi phạm trong công tác xét xử theo kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân.

4. Đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Quan tâm thực hiện các biện pháp giải thích pháp luật, vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành.

Tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cùng cấp, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan để được hỗ trợ kịp thời, hiệu quả trong quá trình tổ chức thi hành án.

Làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải thích, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng quy định pháp luật liên quan đến thi hành án; quyền, nghĩa vụ của các bên; hạn chế trường hợp đương sự gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến nhiều cấp, nhiều nơi.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và các báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực pháp chế, Ban Pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng TTDN (H).

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Võ Minh Hoàng